



St. Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Vic. 3031
Tel: (03) 9372 6668 – Fax: (03) 9376 4864
Mobile: 0435 582 525 – Email: ngoctanss2014@yahoo.com.au

Thứ sáu, 27.03.2020

"Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng" (Mt 11, 28 – 30)

Anh chị em thân mến!

Với những anh chị em thường dâng lễ các ngày Thứ Sáu tại Cộng Đoàn St. VSL, chúng ta nhớ rất kỹ đoạn Tin mừng này. Cũng như anh chị em, mỗi Thứ Sáu, tôi nhớ đến anh chị em cách riêng những ACE đau đầu khô, đồng thời nhớ đoạn tin Mừng đã nâng đỡ cả cuộc đời của tôi. Mỗi lúc cảm thấy sợ hãi cô đơn, tôi đọc đoạn Tin Mừng này. Mỗi lúc nghĩ đến những nỗi lo sợ bất an, nỗi khổ của ai đó, tôi suy gẫm đoạn Tin Mừng này và phó dâng họ cho Thánh Tâm nhân từ, là đại dương thương xót của Chúa.

Hôm nay nghĩ đến cơn đại dịch, nhớ đến anh chị em, tất cả đang trên con tàu là thế giới, cùng chịu chung một trận bão táp, cuồng phong dịch bệnh, tôi xin anh chị em cùng nhau hướng lòng về Thánh Tâm Chúa.

Trong lời huấn từ trước khách hành hương tại Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 5-6-2005, Đức Bênêđictô XVI đã nói: “Trong Trái Tim của Đấng Cứu Thế, chúng ta tôn thờ tình yêu nhân loại của Thiên Chúa, ý muốn cứu độ toàn thể nhân loại của Ngài, lòng thương xót vô biên của Ngài. Tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, do đó, còn có nghĩa là tôn kính Trái Tim mà sau khi đã yêu chúng ta cho đến cùng, đã bị đâm thủng bởi lưỡi đồng, và từ nơi cao trên thập giá, đã đổ máu và nước, một nguồn mạch vô tận của đời sống mới... Việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa là căn bản cho đời sống giáo hữu, việc đó có thể cải hoán được cá nhân, gia đình và xã hội. **Việc đạo đức này không những hợp thời mà còn là hy vọng độc nhất nhằm cứu thoát nhân loại khỏi cơn đường tặc hoá ngày nay.**”

Vậy, tôi xin anh chị em, hãy dành trọn ngày hôm nay, chúng ta tôn thờ Thánh Tâm Chúa và cùng nhau dâng thế giới hôm nay cho Thánh Tâm của Chúa, với hy vọng, Chúa sớm cứu thế giới, và mỗi chúng ta khỏi cơn đại họa dịch bệnh này.

Chúc anh chị em luôn an, mạnh và tràn đầy hy vọng vào Thánh Tâm Chúa, qua Đức Giêsu Kitô.

Flemington 27/03/2020

Kính

Giuse Trần Ngọc Tân, sss
Lm Quản Nhiệm Cộng đoàn.